

๓ เห็นพอเพียง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองบางหลวง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.สระแก้ว



โครงการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดย อาจารย์วรกร อิ่มเย็น งานวิชาศึกษาทั่วไป

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชทานพระกรุณา ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่บัณฑิตปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอก เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนให้ความสำคัญในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น

ดังนั้นงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์

มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการเพาะเห็ดนางฟ้าให้แก่กลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย (2) เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ/ ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย (3) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กลุ่มอาชีพ/ ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย โดยการส่งเสริมอาชีพการทำก้อนเชื้อเห็ดและการเพาะเห็ดนางฟ้า เริ่มต้นจากการสำรวจครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 บริบทของชุมชน สัมภาษณ์ครัวเรือนเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมโครงการและอาชีพเสริมที่สนใจ ซึ่งให้ความสนใจในการทำก้อนเชื้อเห็ด และการเพาะเห็ดนางฟ้า จึงได้ปรึกษาหารือครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 3 ซึ่งประกอบอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าอยู่แล้ว เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมอาชีพการทำก้อนเชื้อเห็ดและ การเพาะเห็ดนางฟ้าให้กับครัวเรือนเป้าหมาย



ก้าวของกลุ่ม

จุดเริ่มต้นโครงการ

- 01** ศึกษาพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านคลองบางหลวง
ดินไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชเสริม
ขาดผู้นำในการจัดตั้งกลุ่ม
ต้องการอาชีพเสริม 4 ครัวเรือน
- 02** จัดเวทีประชาคม
อธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการ
- 03** ปรึกษาหารือกับตัวแทนครัวเรือนเป้าหมาย
ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

มี.ค. - มิ.ย. 62

ครัวเรือนเป้าหมายจำนวน 9 ครัวเรือน



อบรมบัญชีครัวเรือน



ศึกษาดูงานศูนย์การพัฒนาเขาสินชอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



ศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้านห้วยกะพี้ ต.บ้านช่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า

การส่งเสริมอาชีพการทำก้อนเชื้อเห็ดและการเพาะเห็ดนางฟ้า

เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าที่เป็นครัวเรือนเป้าหมาย ส่งเสริมให้มีอาชีพเสริม หลังจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา) เพื่อให้ได้ครัวเรือนเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมโครงการ มีการดำเนินการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของประชาชนในประเด็น การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม และแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครัวเรือน





โครงการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรพอเพียง หมู่ 3 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี



ความสำเร็จ เห็นพอเพียง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรพอเพียง หมู่ที่ 3 คูขวาง

จากโครงการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาคความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านคลองบางหลวง ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ประสบความสำเร็จดังนี้ 1. มีการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรพอเพียง 2. ครัวเรือนเป่าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น 7.5% (1,200บาท/ต่อครัวเรือน) 3. เกิดความสามัคคีภายในกลุ่มแม่บ้านเกษตรพอเพียง

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์

1. จัดกลุ่มแม่บ้านเกษตรพอเพียงอย่างถูกต้อง
2. เพิ่มอุปกรณ์ในการอบก้อนเชื้อเห็ด
3. เพิ่มมูลค่าให้แก่เห็ดนางฟ้า (น้ำพริกเห็ดพอเพียง เห็ดสวรรค์พอเพียง ฯลฯ)